



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ ๕๑๑

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบตามแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือเทศบาลเมืองแพร่ ที่เข้าร่วมโครงการนำคู่มือดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลครูสอนเด็กด้อยโอกาสและข้อมูลเด็กด้อยโอกาสให้ครบถ้วน ผ่านระบบ Google Form รายละเอียดปรากฏตาม OR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร.๐๕๔.๕๓๔๑๑๙



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๕๕๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามบัญชีรายชื่อแนบ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตอบแบบสำรวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Google Form ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบการดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ดังกล่าวแล้วพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสบางแห่ง ยังไม่ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ หรือยังตอบแบบสำรวจฯ ไม่ครบถ้วน จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามรายชื่อที่แนบ) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ดำเนินการ ตอบแบบสำรวจข้อมูลครูสอนเด็กด้อยโอกาสและข้อมูลเด็กด้อยโอกาสให้ครบถ้วน ผ่านระบบ Google Form รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

เว็บบท หรือคลิกที่ลิ้งค์แนบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ หรือยังตอบแบบสำรวจฯ ไม่ครบถ้วน  
จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามรายชื่อที่แนบ)  
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ดำเนินการ  
ตอบแบบสำรวจข้อมูลครูสอนเด็กด้อยโอกาสและข้อมูลเด็กด้อยโอกาสให้ครบถ้วน  
ผ่านระบบ Google Form รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 116 อาคาร 100 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริยากร แซ่ปึง โทร. ๐๘๑ ๔๒๘ ๗๔๑๕

นางสาวศิริยากร แซ่ปึง  
นางสาวศิริยากร แซ่ปึง

แบบสำรวจข้อมูล  
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส



<https://shorturl.asia/5Wf>

แบบสำรวจข้อมูล  
เด็กด้อยโอกาส



<https://shorturl.asia/zUrE1>

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต,  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่)

บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลเด็กด้วยโอกาส

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว

ลงวันที่ พฤศจิกายน 2566

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ยังไม่ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ	
				ครูสอนเด็กด้วยโอกาส	เด็กด้วยโอกาส
1	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ชลบุรี	พนัสนิคม ศรีราชา	2 เทศบาลเมืองพนัสนิคม	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			3 เทศบาลเมืองศรีราชา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	4 เทศบาลเมืองชัยนาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	ชุมพร	เมืองชุมพร	5 เทศบาลเมืองชุมพร	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ตาก	เมืองตาก แม่สอด	6 เทศบาลเมืองตาก	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			7 เทศบาลนครแม่สอด	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	นครปฐม	เมืองนครปฐม	8 เทศบาลตำบลอพลับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	9 เทศบาลนครนครราชสีมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	10 เทศบาลนครนครสวรรค์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางบัวทอง บางกรวย	11 เทศบาลนครนนทบุรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			12 เทศบาลนครปากเกร็ด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			13 เทศบาลเมืองบางบัวทอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			14 เทศบาลตำบลปลายบาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์ นางรอง	15 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			16 เทศบาลเมืองนางรอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	17 เทศบาลเมืองปทุมธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	18 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	19 เทศบาลเมืองปัตตานี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	20 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	พังงา	เมืองพังงา	21 เทศบาลเมืองพังงา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	พิจิตร	โพธิ์ประทับช้าง	22 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	23 เทศบาลนครพิษณุโลก	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	24 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	แพร่	เมืองแพร่	25 เทศบาลเมืองแพร่	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	26 เทศบาลเมืองมุกดาหาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	27 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	ระนอง	เมืองระนอง	28 เทศบาลเมืองระนอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
23	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	29 เทศบาลเมืองลพบุรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	ลำปาง	เมืองลำปาง	30 เทศบาลนครลำปาง	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25	เลย	เมืองเลย	31 เทศบาลเมืองเลย	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ยังไม่ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ	
				ทรูสอนเด็กคือโอกาส	เด็กคือโอกาส
26	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	32 เทศบาลนครสมุทรปราการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		เมืองสมุทรปราการ	33 เทศบาลตำบลด่านสำโรง	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		เมืองสมุทรปราการ	34 เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		พระประแดง	35 เทศบาลเมืองพระประแดง	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		พระประแดง	36 เทศบาลเมืองลัดหลวง	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	สมุทรสงคราม	อัมพวา	37 เทศบาลเมืองอัมพวา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	38 เทศบาลนครสมุทรสาคร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	39 เทศบาลเมืองสระแก้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	สระบุรี	หนองแค	40 เทศบาลตำบลหนองแค	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	41 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	42 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	43 เทศบาลเมืองสุรินทร์	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	44 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	45 เทศบาลเมืองอุดรธานี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	46 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๓๐๐๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามบัญชีรายชื่อแนบ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๙๓๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ถึงที่ต้องคัดกรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่สอดคล้อง ภัยความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล อันเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงขอจัดส่ง คู่มือปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบตามแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ถึงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการนำคู่มือดังกล่าวมาปรับใช้ในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบต่อไป และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตอบแบบสำรวจ ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Google Form รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวศิริยากร แซ่ปึง โทร. ๐๘๑ ๔๒๘ ๗๔๑๕

<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย</p>  <p><a href="https://shorturl.asia/wXGk">https://shorturl.asia/wXGk</a></p>	<p>แบบสอบถามข้อมูล ครูสอนเด็กด้อยโอกาส</p>  <p><a href="https://shorturl.asia/fSkwF">https://shorturl.asia/fSkwF</a></p>	<p>แบบสอบถามข้อมูล เด็กด้อยโอกาส</p>  <p><a href="https://shorturl.asia/zUrE1">https://shorturl.asia/zUrE1</a></p>
--	---	---